

BÁO CÁO
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015
và giải pháp thực hiện năm 2016

Thực hiện Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2012-2015 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 14/02/2012. Để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 theo Nghị Quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Và Công văn số 3257/STC-NS ngày 12/10/2015 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 và giải pháp thực hiện năm 2016. UBND huyện Tuy Phước báo cáo tình hình cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2015

Nhìn chung, qua công tác triển khai, thực hiện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 10 tháng năm 2015, trên địa bàn huyện Tuy Phước đã xây dựng chương trình hành động cụ thể hoá chương trình hành động của Chính phủ và UBND tỉnh Bình Định và quán triệt đến tận cơ sở, đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước; UBND huyện đã hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và thực hiện chế độ, thông tin báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 và chỉ đạo cơ quan Thanh tra, Tài chính huyện tổ chức kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các xã, thị trấn về tình hình sử dụng ngân sách, chi đầu tư xây dựng cơ bản và thông qua tình hình quyết toán ngân sách các đơn vị thực hiện chế độ tự kiểm tra tài chính theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004, đến nay chưa phát hiện đơn vị, tổ chức, cá nhân nào vi phạm các quy định của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1. Thực hành tiết kiệm chi trong quản lý, sử dụng ngân sách

* Qua thời gian quán triệt, thực hiện chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ và UBND tỉnh Bình Định, UBND huyện đã đạt được kết quả tiết kiệm cho ngân sách trong 10 tháng năm 2015 trên địa bàn huyện là: **5.589.485.000 đồng**. *Cụ thể như sau:*

- *Tiết kiệm từ lĩnh vực chi đầu tư phát triển và xây dựng cơ bản trong khâu tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu, giao thầu và trong kiểm tra giám sát việc đầu tư xây dựng là: 950.140.000 đồng.*

- *Tiết kiệm chi quản lý hành chính: 156.000.000 đồng.*

- Tiết kiệm do thực hiện khoán chi, giao quyền tự chủ cho cơ quan, tổ chức: 493.000.000 đồng.

- Tiết kiệm chi để tạo lập quỹ tiền lương (bao gồm tiết kiệm 10%, tiết kiệm tăng thêm 10% 8 tháng cuối năm): 3.981.647.000 đồng.

- Tiết kiệm trong công tác tổ chức mua sắm tài sản (giảm giá): 8.698.000 đồng.

* Số ước thực hiện tháng 11,12/2015: **319.500.000 đồng**, cụ thể:

- Tiết kiệm từ lĩnh vực chi đầu tư phát triển và xây dựng cơ bản trong khâu tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu, giao thầu và trong kiểm tra giám sát việc đầu tư xây dựng là: 180.000.000 đồng.

- Tiết kiệm chi quản lý hành chính: 40.000.000 đồng.

- Tiết kiệm do thực hiện khoán chi, giao quyền tự chủ cho cơ quan, tổ chức: 99.500.000 đồng.

Đồng thời UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, đơn vị dự toán ngay từ đầu năm 2015 căn cứ dự toán ngân sách được giao, số tiết kiệm để lại, các đơn vị chủ động tự tính toán cân đối đảm bảo chi lương và các hoạt động của đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao không cấp bổ sung, phát sinh thêm kinh phí ngoài dự toán cho việc kỷ niệm ngày thành lập ngành, họp mặt truyền thống, tham quan, du lịch .v.v...

2. Thực hành tiết kiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản:

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

Nguồn vốn đầu tư được bố trí cho các danh mục công trình trên cơ sở nhu cầu thực tế, tập trung cho các dự án trọng điểm. Phương án từng dự án, công trình đầu tư đều được thông qua các phòng ban liên quan và UBND các xã, thị trấn để đảm bảo phù hợp với thực tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Các công trình sau khi bàn giao đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định, tăng cường công tác giám sát của nhân dân.

Nâng cao sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên quan trong việc thực hiện các biện pháp tạo nguồn và lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án có hiệu quả, dành một phần vốn để trả nợ khối lượng của các dự án năm trước.

3. Về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc:

Về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc: Nhìn chung công tác quản lý, sử dụng trụ sở được thực hiện đúng tiêu chuẩn theo quy định.

Về quản lý sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại: Số xe được trang bị là 05 chiếc các loại xe phục vụ cho lãnh đạo đi công tác hội họp trong và ngoài tỉnh, đều được bảo quản theo đúng quy định, định kỳ kiểm tra sửa chữa,

nhằm hạn chế hư hỏng phải thay thế làm thiệt hại đến ngân sách nhà nước (trong đó có 01 chiếc bị hư hỏng đã được Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính thẩm định).

Về mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định được thực hiện trên cơ sở dự toán được giao và các tiêu chuẩn, định mức quy định của nhà nước trong 10 tháng năm 2015, chủ yếu là mua sắm các tài sản phục vụ cho công tác chuyên môn và nhu cầu cấp thiết của địa phương như: bàn ghế làm việc, máy vi tính, máy in, máy ca nô hợp kim nhôm cho Công an huyện, mua máy phát sóng FM Stereo 500W cho Đài Truyền thanh huyện, máy gắn thủy ngoài thuyền cho Huyện đội và mua máy đo khúc xạ tự động ACCUREF R-800 cho Trung tâm Y tế.

Về các biện pháp tiết kiệm xăng dầu: Xe phục vụ công tác hội họp trong và ngoài tỉnh được cấp xăng theo định mức do UBND tỉnh quy định. Đồng thời trong điều hành xe đúng mục đích và đối tượng, chức vụ, đảm bảo không gây lãng phí tiêu hao nhiên liệu làm thâm hụt ngân sách.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Kho bạc Nhà nước huyện phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả chi tiêu thường xuyên tại các đơn vị. Kiên quyết xuất toán thu hồi nộp ngân sách nhà nước các khoản chi không đúng định mức, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ :

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các biện pháp triển khai, trong thực tiễn đã gặp một số khó khăn vướng mắc cơ bản như sau:

- Nhận thức của một số cơ quan và cá nhân về quán triệt tinh thần tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách nhà nước, đầu tư XDCEB, quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên v.v... chưa cao, chưa sâu sắc, còn tư tưởng ỷ lại ngân sách nhà nước; các biện pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu ngân sách để tăng cường nguồn lực quốc gia, địa phương chưa chủ động, tích cực.

- Công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra còn một số đơn vị chưa thực hiện thường xuyên, tinh thần trách nhiệm chưa phát huy đúng mức nên công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí chưa thật sự đi vào chiều sâu và rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và cơ quan nhà nước.

- Chế độ tiền lương và kinh phí hoạt động còn bất hợp lý giữa các khu vực, giữa các ngành; nói chung tiền lương là thấp, trong khi giá cả vật tư văn phòng, xăng dầu, điện, nước, chi phí dịch vụ không ngừng tăng, ngoài ra áp lực công việc cơ quan nhà nước ngày càng cao dẫn tới chi phí lao động và kinh phí chi hành chính công tăng, do đó khó có thể đạt được mức tiết kiệm khả quan để tăng thu nhập CBCC.

* Đối với những khó khăn, trở ngại nêu trên, huyện đã có 1 số chỉ đạo, giải pháp tăng cường như: Thường xuyên quán triệt tinh thần thực hành tiết kiệm chống lãng phí là qui định của pháp luật, là góp phần cho mục tiêu phấn đấu “ Dân giàu, nước mạnh” sử dụng ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên, tài sản có hiệu quả; chỉ đạo các ngành, cấp tăng cường tinh thần trách nhiệm trong quản lý, chủ động hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí thiết thực và thường xuyên; giáo dục, vận động CBCC và nhân dân vượt qua khó khăn về thu nhập tiền lương thấp, giá cả hàng hóa tăng để thực hiện tốt các chủ trương, qui định của pháp luật.

III. CÁC GIẢI PHÁP VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2015:

1. Các giải pháp:

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được những năm qua, cần tập trung vào một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị. Theo đó, UBND huyện phải thường xuyên chỉ đạo, tổ chức các đơn vị thực hiện thông qua việc rà soát, ban hành bổ sung các chương trình, kế hoạch cụ thể; phải xây dựng các định mức tiết kiệm cụ thể trong từng lĩnh vực quản lý để giao thành chỉ tiêu phấn đấu đồng thời gắn với cơ chế khen thưởng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thứ hai, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng tại cơ quan.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã và đang triển khai năm 2015, trong đó:

- Thực hiện nghiêm các biện pháp nâng cao hiệu quả chi tiêu công, nhất là trong sử dụng tài sản công, sử dụng kinh phí ngân sách, đồng thời ngừng các nhiệm vụ khác chưa thật sự cấp bách, nội dung không thiết thực.

- Đổi mới và đẩy mạnh thực hiện các cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước nhằm tạo động lực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách và có tính chất ngân sách năm 2016, bảo đảm bố trí vốn tập trung, hiệu quả và tiết kiệm.

- Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế quản lý đầu tư, cải cách mạnh mẽ thủ tục trong khâu chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu, giải ngân, quyết toán nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào khai thác.

- Thực hiện tốt công khai tài chính, ngân sách nhà nước.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo ra môi trường thông thoáng, thân thiện cho các nhà đầu tư và người dân; công khai hóa các quy trình thủ tục, thời hạn giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Thực hiện tốt quy chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, công tác thống kê, rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính của nhà nước còn chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp theo Đề án 30 của Chính phủ. Đổi mới công nghệ quản hành chính nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tại cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước.

Thứ năm, về quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường:

- Tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất ổn định lâu dài của các tổ chức hoặc các dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích nhằm thực hiện tiết kiệm tài nguyên đất, tránh lãng phí trong sử dụng đất.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh, cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững; ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên tùy tiện, sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và gây ô nhiễm môi trường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức trong doanh nghiệp và người dân về công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, xem việc bảo vệ môi trường là bảo vệ lợi ích của người dân và của cả cộng đồng.

Thứ sáu, đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Mọi hành vi vi phạm, gây lãng phí xảy ra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng cần đề cao trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng khi thi hành công vụ;

- Tập trung thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sai phạm gây lãng phí tiền và tài sản của nhà nước.

Thứ bảy, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực đã được quy định lại Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; trong đó, tập trung vào các lĩnh vực chi tiêu ngân sách (sử dụng kinh phí hoạt động của các cơ quan, đầu tư xây dựng

ơ bản; quản lý đất đai, tài sản công...). Kiên quyết, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; đồng thời, thực hiện công khai việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao tính răn đe của pháp luật, tính phê phán, lên án của xã hội.

Thứ tám, kết hợp chặt chẽ giữa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt là tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu theo hướng tiếp tục “học tập” và chuyển mạnh “làm theo”; phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách hành chính của thành phố.

2. Đề xuất, kiến nghị:

Đối với việc đánh giá, nhận định hoặc kết luận lãng phí có nhiều khó khăn, phức tạp, nhất là trong sử dụng đất đai, tài nguyên và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để nâng cao việc phát huy hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia (đất đai, tài nguyên, nguồn vốn đầu tư ...v.v..) các cơ quan có thẩm quyền cần xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá có cơ sở khoa học hiệu quả xác thực của nguồn lực đó khi triển khai dự án hoặc khai thác dự án, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án mang lại; đồng thời tăng cường sự chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp cộng đồng trách nhiệm của các cơ quan hữu quan để tránh việc đầu tư dàn trải, lãng phí hoặc chủ dự án không đủ năng lực dẫn tới kéo dài thời gian triển khai, công nghệ lạc hậu gây lãng phí nguồn lực, tài nguyên quốc gia.

- Xây dựng chế độ tiền lương, phụ cấp, kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp hợp lý, công bằng để tác động tích cực ý chí CBCC và đảm bảo khả năng tiết kiệm theo qui định.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Tuy Phước về kết quả triển khai Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015. Kính báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành thuộc tỉnh xem xét, chỉ đạo và quan tâm để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Tuy Phước thời gian đến đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận: *nhu*

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- TTr Huyện uỷ;
- TTr HĐND;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Thanh tra Nhà nước huyện;
- Lưu : VT . *fu*

ỦY BAN NHÂN DÂN
KI/CHỦ TỊCH
HỒ CHỮ TỊCH
nhu
Phạm Tích Hiếu